



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๖๔๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๓๐

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

"วิรุณ"เผยแนวปฏิรูปศึกษาศาสตร์ โปร"พละ" ตีวเข้มครูแก้พฤติกรรมสุขภาพนร.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงการปฏิรูปศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยว่า นอกจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การปฏิรูปศึกษาศาสตร์ยังดำเนินการไปถึงการอบรมครูพี่เลี้ยง ครูประจำการ ศึกษานิเทศก์ ซึ่งถือได้ว่าประโยชน์สูงสุดในวงการศึกษชาติ ทำให้เกิดความตื่นตัวเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษามากขึ้น โดยใช้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา เข้าร่วมให้การอบรม และสำหรับปี 2553 การดำเนินการเน้นไปที่กลุ่มสาระวิชา โดยจะเน้นครูสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พลศึกษา และสุขศึกษา ซึ่งขณะนี้คณะพลศึกษาได้รายงานว่าจะทำโครงการพัฒนาครูประจำการทางในรายวิชาสุขศึกษา พลศึกษา เน้นให้ความรู้เรื่องแผนการสอนที่ครูต้องใช้ในปัจจุบัน ซึ่งครูประจำการ อาจารย์มหาวิทยาลัยครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศควรจะเข้าใจและเรียนรู้แผนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะพลศึกษาจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนพลศึกษาและสุขศึกษาแนวใหม่ ซึ่งจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง

"นอกจากนี้ จะให้หลักการสอนพลศึกษาที่มุ่งเน้นความสนุกสนานเพื่อให้เด็กรักและผูกพันในการออกกำลังกาย เนื่องจากเห็นว่าเด็กไทยมีพฤติกรรมสุขภาพผิดๆ หลายประการ ไม่ชอบออกกำลังกาย นั่งเล่นคอมพิวเตอร์นานๆ โดยไม่ขยับเขยื้อนตัวเอง กินอาหารฟาสต์ฟู้ด หรือพฤติกรรมอยากผอม รวมถึงพฤติกรรมทางเพศที่ผิดๆ เป็นต้น จึงต้องเร่งให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษากับครูซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้พฤติกรรมสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ ดังนั้น ความสำเร็จความเข้าใจของครูในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพและพลศึกษา การออกกำลังกายของครูต้องได้รับการยกระดับ และต้องเพิ่มพูนความรู้ให้กับครูอย่างต่อเนื่องด้วย โดยเฉพาะครูในต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ขาดโอกาส" อธิการบดี มศว กล่าว

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานปฏิรูปศึกษาศาสตร์ มศว เตรียมการติดตามโครงการต่างๆ หลังจากที่ได้ฝึกอบรมไปแล้ว เพื่อดูว่าเกิดการพัฒนาอะไรไปบ้าง ซึ่งในปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องการวิจัยทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน

